

11. รายการระหว่างกัน
11.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
1 คุณหญิง ภาสกรนที	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
2 บริษัท ไอ แอม กรีนที จำกัด (I AM)	<ul style="list-style-type: none"> คุณหญิง ภาสกรนที เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 75% (ณ 19 มีนาคม 2556)
3 บริษัท เจแปนนิส ไฟร์ม เรสเทอรัรองส์ มาเนจเม้นท์ จำกัด (JPRM)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วม ได้แก่ คุณตันและคุณหญิง ภาสกรนที คุณตันและคุณหญิง ภาสกรนทีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นรวม 86% (ณ 21 เมษายน 2555)
4 บริษัท ภาสกรนที จำกัด (PAS)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วม ได้แก่ คุณตันและคุณหญิง ภาสกรนที
5 บริษัท กิน กับ ตัน จำกัด (KIN)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วม ได้แก่ คุณหญิง ภาสกรนที
6 บริษัท ตัน แอสเซ็ท จำกัด (TAN)	<ul style="list-style-type: none"> คุณตัน ภาสกรนที บุตรสาวคุณตัน และคุณหญิง ภาสกรนที เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวมกัน 90.1% (ณ 30 เมษายน 2553)
7 บริษัท อีซีลี จำกัด (EZL)	<ul style="list-style-type: none"> คุณตันและคุณหญิง ภาสกรนที และพีหรือน้องคุณหญิง ถือหุ้นรวมกัน 54.0% (ณ 19 เมษายน 2555)
8 บริษัท เวดดิง บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด (WED)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วม ได้แก่ คุณหญิง ภาสกรนที

11.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2555 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทฯ มีการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2555	ม.ค.-มี.ค.56	
1 บริษัท ไอ แอม กรีนที จำกัด (I AM)	รายได้ค่าขายสินค้า ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	584.78 5.74	218.91 74.22	<ul style="list-style-type: none"> รายการขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มของบริษัทฯ ให้แก่ I AM ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายในช่องทาง การค้าทั้งหมดในประเทศไทย ยกเว้นช่องทาง Modern Trade ตามสัญญาลงวันที่ 20 มิ.ย. 2554 ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2554 – 30 มิ.ย. 2557 กำหนดราคาขายโดย I AM ต้องซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากบริษัทฯ ตามราคาขายของบริษัทฯ ซึ่งมีผลอยู่ ณ วันที่ I AM ขายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ลูกค้า และบริษัทฯ ออกใบแจ้งหนี้ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม แนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ
	ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำหรับ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	- -	0.45 0.03	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้สั่งซื้อของที่ระลึกสั่งทำพิเศษจาก I AM เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมการขายของ บริษัทฯ (ขายบริเวณต้นแลนด์) มีการกำหนดราคาไม่ต่างจากราคาที่เสนอโดยคู่ค้ารายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม แนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2555	ม.ค.-มี.ค.56	
2 บริษัท เจแปนีส ไฟร์ม เรสเตอร์- รองส์ มาเนจเม้นท์ จำกัด (JPRM)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	2.23 0.14	0.34 0.06	<ul style="list-style-type: none"> ในปี 2555 เป็นรายการซื้อเครื่องปรุง เช่น น้ำตาล เกลือ ซอส และอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้ในครัว เช่น ถูขยชะ จาก JPRM เนื่องจากร้านอาหารในเครือของ JPRM มีห้องเก็บของและตั้งอยู่ใกล้สาขาร้านอาหารของบริษัท และเป็นรายการค่ารับรองโดยบริษัท ซื้ออาหารจาก JPRM เพื่อรับรองลูกค้า รายการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์มีต้นทุนไม่ต่างจากราคาที่เสนอโดยคู่ค้ารายอื่น ราคาอาหารสำหรับการรับรองคิดราคาปกติเหมือนลูกค้า JPRM ทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจอาหารออกไปในปี 2556 รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ
	รายได้การขายวัตถุดิบ ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	0.33 0.33	- -	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้ขายเนื้อวัวบางส่วนให้แก่ร้านอาหารในเครือของ JPRM ได้แก่ ราเมน แซมเปียน และตันตัน อีซากายะ บูฟเฟต์ ทั้งนี้ เนื่องจากร้านโตกียะซึ่งเป็นร้านอาหารของบริษัทฯ ได้ซื้อเนื้อวัวเพื่อนำมาให้บริการในร้านอาหาร แต่เพื่อเป็นการบริหารสินค้าคงเหลือที่เกินความต้องการ บริษัทฯ จึงขายวัตถุดิบบางส่วนให้ JPRM เป็นครั้งคราว ราคาขายคิดโดยราคาทุนบวกกำไร 5% ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจอาหารออกไปในปี 2556 รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2555	ม.ค.-มี.ค.56	
JPRM (ต่อ)	รายได้ค่าธรรมเนียมบริหาร ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	2.28 0.46	- -	<ul style="list-style-type: none"> ในปี 2555 ผู้บริหารในส่วนธุรกิจร้านอาหารของบริษัทฯ ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจร้านอาหารให้แก่ผู้บริหารธุรกิจร้านอาหารในเครือของ JPRM คิดค่าธรรมเนียมโดยเรียกเก็บตามเงินเดือนผู้บริหารที่ให้คำปรึกษาเป็นรายเดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจอาหารออกไปในปี 2556 รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ
3 บริษัท ภาสกรนที จำกัด (PAS)	ค่าใช้จ่ายซื้อห้องพัก ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	0.42 -	0.23 -	<ul style="list-style-type: none"> รายการซื้อห้องพักจาก PAS ซึ่งดำเนินธุรกิจที่พักตากอากาศ วิลล่า มาร์ร็อก รีสอร์ทที่ อ.ปรางมบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษประมาณ 50% <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ
	รายได้การขายช็อคโกแลต ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	0.05 0.01	- -	<ul style="list-style-type: none"> รายการขายอาหารประเภทช็อคโกแลต (จากร้าน Melt Me) ให้ PAS มีราคาขายเทียบเคียงได้กับการขายให้ลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจอาหารออกไปในปี 2556 รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2555	ม.ค.-มี.ค.56	
4 บริษัท กิน กับ ต้น จำกัด (KIN)	เงินกู้ยืม ณ ต้นงวด	-	30.00	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท กูยืมเงินจาก KIN ในรูปของตัวสัญญาใช้เงิน โดยไม่มีหลักประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยบริษัท ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดในไตรมาส 1 ของปี 2556 คิดอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	30.00	-	
	(ลดลง)ระหว่างงวด	-	(30.00)	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	30.00	-	
	ดอกเบี้ยจ่าย	0.00	-	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	0.00	-	
	รายได้จากการขายทรัพย์สินและวัตถุดิบ/สินค้าคงเหลือ (ขายธุรกิจอาหาร)	-	94.93	<ul style="list-style-type: none"> รายการขายทรัพย์สินธุรกิจร้านอาหารของบริษัท ให้แก่ KIN โดยทรัพย์สินดังกล่าวได้แก่ อุปกรณ์ และส่วนตกแต่งที่สาขาร้านอาหาร (Melt Me, โทคิยะ) และที่ศรีวิชัย รวมถึงวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ระหว่าง บริษัท และ KIN เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 94.79 ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย) นอกเหนือจากในสัญญาข้างต้น บริษัทฯ ได้ขายชุดพนักงานให้กับ KIN อีกเป็นจำนวน 0.14 ล้านบาท มูลค่ารายการทั้งหมดจึงเท่ากับ 94.93 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกำไรจากการขายทรัพย์สินทั้งหมดดังกล่าวจำนวน 66,699.50 บาท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	-	
	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	-	0.40	<ul style="list-style-type: none"> รายการซื้ออาหารจากร้านอาหารของ KIN เพื่อรับรองลูกค้า รายการค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KIN ทั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	-	0.37	

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2555	ม.ค.-มี.ค.56	
5 บริษัท ตัน แอส-เซ็ท จำกัด (TAN)	ค่าใช้จ่ายซื้อหนังสือยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	0.36 -	- -	<ul style="list-style-type: none"> รายการซื้อหนังสือ "วิถีไม่ตัน" จาก TAN เพื่อนำมาแจกเป็นของขวัญ และขายในสาขาร้าน Melt Me ของบริษัทฯ กำหนดราคาขายโดยคิดราคาส่ง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ
6 บริษัท อีซีลี จำกัด (EZL)	รายได้การขายสินค้า ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	0.17 0.06	- -	<ul style="list-style-type: none"> รายการขายสินค้าประเภทวัสดุสิ้นเปลืองเช่น ถุงขยะ ถุงมือ กระดาษเครื่องคิดเลข ให้ EZILI เพื่อประโยชน์ในการจัดซื้อ โดยเป็นการรวมกลุ่มเพื่อซื้อสินค้าจะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในการบริหารต้นทุน ราคาขายกำหนดโดยราคาต้นทุนบวกกำไร 5% ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจอาหารออกไปในปี 2556 รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ
7 บริษัท เวดดิง บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ จำกัด (WED)	รายได้ค่าอาหารที่จัดโปรโมชันร่วมกัน ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	0.03 0.00	- -	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการค่าขายอาหารที่ลูกค้าของ WED นำคูปองจากการซื้อแพ็คเกจถ่ายภาพมาใช้บริการที่ร้านอาหาร ราคาอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจอาหารออกไปในปี 2556 รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2555	ม.ค.-มี.ค.56	
	ค่าใช้จ่ายซื้อกระดาษต่อเนื่อง ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	0.03 0.00	- -	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการซื้อกระดาษต่อเนื่องเพื่อนำมาพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินและใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำมาใช้ในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ
8 คุณอิง ภาสกรนที	เงินกู้ยืม ณ ต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด (ลดลง)ระหว่างงวด ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด ดอกเบี้ยจ่าย ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	700.00 916.00 (866.00) 750.00 54.08 3.00	750.00 520.00 (270.00) 1,000.00 10.65 3.83	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากคุณอิง ในรูปของตัวสัญญาใช้เงิน โดยไม่มีหลักประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ย 4-5% ต่อปี <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ



11.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด และดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ ดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

11.4 มาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จึงขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ในกรณีที่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

11.5 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการการค้ากับกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุในข้อ 3)



11.6 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลงที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแต่งตั้งบริษัท ไอ แอม กรีนที จำกัด ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

คู่สัญญา	:	บริษัท ไอ แอม กรีนที จำกัด (“ผู้จัดจำหน่าย”) (เดิมชื่อ บริษัท อีชิตัน เทรดดิ้ง จำกัด) บริษัทฯ (“ผู้ผลิต”)
วันที่ทำสัญญา:	:	20 มิถุนายน 2554
วันที่สัญญาเริ่มผล	:	1 กรกฎาคม 2554
อายุสัญญา	:	3 ปี (1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2557)
อาณาเขต	:	ผู้ผลิตตกลงให้ผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้จัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทฯ ตามที่ตกลงกัน ในช่องทางการค้าทั้งหมดในประเทศไทย ยกเว้นช่องทาง Modern Trade
ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน	:	ผู้จัดจำหน่ายต้องซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตตามราคาขายของผู้ผลิต ซึ่งมีผลอยู่ ณ วันที่ผู้จัดจำหน่ายขายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ลูกค้าและผู้ผลิตออกใบแจ้งหนี้ โดยราคาดังกล่าวได้ระบุไว้ในสัญญา และผู้จัดจำหน่ายจะขายสินค้าให้กับร้านค้าตามโครงสร้างราคาจากผู้ผลิตกำหนดไว้ในสัญญา
ศูนย์กระจายสินค้าและการจัดส่งไปศูนย์กระจายสินค้า	:	ผู้จัดจำหน่ายจะต้องหาพื้นที่เก็บสินค้าที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้ผู้ผลิตจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ผู้จัดจำหน่าย ผู้ผลิตจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้า โดยผู้จัดจำหน่ายจะแจ้งให้ผู้ผลิตได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตเอง
กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์	:	กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าเป็นทรัพย์สินของผู้จัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย	:	ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าชำรุดบกพร่องออกจากห้องตลาด	:	กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้ผลิต: ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าที่ชำรุดบกพร่องออกจากห้องตลาด กรณีผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่อง: ผู้ผลิตตกลงรับผิดชอบและชดเชยคืนให้แก่ผู้จัดจำหน่ายในอัตราตามที่ตกลงกัน กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้จัดจำหน่าย: ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดชอบ
การบอกเลิกสัญญา	:	การบอกเลิกสัญญาโดยมีเหตุอันสมควร เมื่อมีกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีได้ปฏิบัติผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ 1) คู่สัญญาฝ่ายใดมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย เลิกบริษัท หรือชำระบัญชี



2) คู่สัญญาฝ่ายใดกระทำผิดสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือเรียกร้องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย : ผู้ผลิตจะต้องกำหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค่าเตือนและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและชัดเจนตามสมควรและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว

โดยป้องกันผู้จัดจำหน่ายมิได้รับความเสียหายเนื่องจากข้อเรียกร้อง คดี ข้อกล่าวหา ค่าปรับที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันเนื่องจากการใช้

ข้อมูลที่เป็นความลับ : ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลอื่น โดยให้มีผลต่อไป 3 ปี หลังจากสัญญานี้ สิ้นสุดลงหรือถูกบอกเลิก